
 

139. löggjafarþing 2010–2011.
Þskj. 1457  —  817. mál.

Fyrirspurn
til sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra um verktakasamninga.

Frá Vigdísi Hauksdóttur.

Hversu margir eru starfandi á verktakasamningum í ráðuneytinu?

Skriflegt svar óskast.


